

Số: 24 /BC -NTM

Quảng Trị, ngày 10 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả 02 năm thực hiện tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số 4) và tiêu chí chợ nông thôn (tiêu chí số 7) của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Công văn số 2250/BCT-CNĐP ngày 19/3/2013 của Bộ Công thương v/v báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị báo cáo như sau:

I. Kết quả đạt được sau 2 năm triển khai:

1. Công tác chỉ đạo:

Thực hiện Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và BCĐ chương trình MTQG nông thôn mới Trung ương, trong 2 năm 2011-2012, UBND tỉnh và BCĐ nông thôn mới tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc cụ thể hoá các nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trở thành nội dung trọng tâm chỉ đạo hằng năm của tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về kiện toàn tổ chức; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Trong đó Sở Công thương được phân công thành viên Ban Chỉ đạo để tham mưu BCĐ tỉnh thực hiện hoàn thành các tiêu chí số 4 (Điện nông thôn) và Tiêu chí số 7 (Chợ nông thôn) trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 theo kế hoạch đã đề ra.

2. Kết quả công tác huy động nguồn lực thực hiện tiêu chí Điện nông thôn, chợ nông thôn.

Ngoài các dự án đang được đầu tư xây dựng như nâng cấp cải tạo lưới điện nông thôn do ngành điện đầu tư vốn hàng năm khoảng 15 tỷ đồng; ngành điện đang được đầu tư từ các nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) để đầu tư cho các thôn, bản chưa có điện thuộc huyện Đakrông với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.

